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ครม.อนมุัติ 2 หมื่นลานจํานําขาวนาปรังเพ่ิม 1.3 ลานตัน 
นางสาวศันสนีย นาคพงศ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีเปดเผยวาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วาน

นี้ (15 ต.ค.) มีมติเห็นชอบใหขยายปริมาณและกรอบการใชเงินโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป2555 (กรณี

พิเศษ) เพิ่มเติมอีกปริมาณ 1.39 ลานตัน จากเดิมท่ีเคยมีการอนุมัติไวจํานวน 13.31 ลานตัน รวมเปนปริมาณการรับ

จํานําขาวเปลือกนาปรังป 2555 (กรณีพิเศษ) จํานวนท้ังสิ้น 14.7 ลานตัน ท้ังนี้เห็นควรใหใชวงเงินรับจํานํา

ขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55 จํานวน 20,850 ลานบาท จากเงินสวนท่ีเปนเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ (ธ.ก.ส.) จํานวน 9 หมื่นลานบาทมาใชในการรับจํานําขาวเปลือกนาปรังเพิ่มเติมในครั้งนี้ตามขอเสนอ

ของคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) 

อยางไรก็ตาม สํานักงบประมาณไดนําเสนอความเห็นตอ ครม.เก่ียวกับการเพิ่มปริมาณการรับจํานํา

ขาวเปลือกนาปรังในครั้งนี้วาการใชวงเงิน 20,850 ลานบาทจากวงเงินในสวนท่ีเปนทุนของ ธ.ก.ส.จํานวน 9 หมื่น

ลานบาท กระทรวงพาณิชยสมควรท่ีจะเรงระบายขาวสารในโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55 

และนําเงินท่ีไดชําระคืน ธ.ก.ส. เพื่อใหธ.ก.ส.นํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนรับจํานําขาวเปลือกนาปรังสวนท่ีเพิ่มเติม 

สําหรับคามชจายในการดําเนินการ (ตนทุนและคาบริหารโครงการ) ใหใชหลักเกณฑเชนเดียวกับโครงการรับจํานํา

ขาวเปลือกนาปรังป 2555 ซึ่งผานความเห็นชอบจาก กขช. แลว รวมท้ังขอใหกระทรวงพาณิชยรายงานผลการระบาย

ขาวและขายผลผลิตให กขช.และครม.ทราบอยางตอเนื่องดวย 

ท้ังนี้กระทรวงพาณิชยไดรายงานผลการดําเนินงานโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป 2555 ตอท่ี

ประชุม ครม.วาต้ังแตวันท่ี 1 มี.ค. - 3 ต.ค. 55 วามีโรงสีเปดรับจํานําจํานวน 652 แหง แยกเปนองคการคลังสินคา 

(อคส.) 487 แหง องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 165 แหง เปดจุดนอกพื้นท่ี 248 แหง เกษตรกรท่ีนํา

ขาวเปลือกมาจํานํา จํานวน1,381,025 ราย ปริมาณขาวท่ีรับจํานําท้ังสิ้นประมาณ 14.52 ลานตัน แยกเปนขาวเปลือก

เจา จํานวน 14.07 ลานตัน ขาวเปลือกปทุมธานี 1.46 แสนตัน และขาวเปลือกเหนียวจํานวน 3.04 แสนตัน โดย

ขณะนี้สิ้สสุดโครงการรับจํานํานาปรังป 2555 แลวยกเวนพื้นท่ีภาคใตท่ีจะสิ้นสุดในวันท่ี 31 ต.ค.55 ท้ังนี้มีขาวสาร

แปรสาสภาพจากโครงการและสงมอบแลว ณ วันท่ี 30 ก.ย.55 มีจํานวนท้ังสิ้น 6.8 ลานตัน และคงคางสงมอบ

ประมาณ 1.18 ลานตัน 

กอนหนานี้ท่ีประชุม กขช.ไดเห็นชอบใหเสนอขออนุมัติจาก ครม.ให ใหขยายปริมาณและกรอบการใชเงิน

โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป2555 (กรณีพิเศษ) เพิ่มเติมจาก 13.31 ลานตัน เปน 16.613 ลานตัน ตามท่ี

กรมสงเสริมการเกษตรแจงวาไดขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวนาปรังกรณีพิเศษ ต้ังแตวันท่ี 1 มิ.ย. - 15 ก.ย.55 มีเกษตรกร

มาขึ้นทะเบียนประมาณ 2.89 แสนราย ผานการประชาคม 2.8 แสนรายเศษ รวมเปนผลผลิต 5.503 ลานตัน เมื่อรวม

กับผลผลิตขาวนาปรังท่ีเดิมคํานวณไว 11.11 ลานตัน จึงรวมเปน 16.613 ลานตัน อยางไรก็ตามจากการติดตาม

สถานการณของ อคส. และ อ.ต.ก.ท่ีเปนหนวยปฏิบัติงานในการรับจํานําขาวเปลือกนาปรังป 2555 ปรากฎวา ณ 

วันท่ี 3 ต.ค.55 มีผลการรับจํานําขาวจํานําวนท้ังสิ้น 14.526 ลานตัน ซึ่งชวงเวลาดังกลาวถือวาสิ้นสุดการรับจํานําขาว

ในทุกภาคของประเทศยกเวนภาคใตท่ีจะสิ้นสุดในเดือน ต.ค.ดังนั้นจึงคาดวาขาวท่ีจะเขาสูโครงการรับจํานําจะมีอีก

สวนหนึ่งเทานั้น จึงเสนอ ครม.ใหมีการขอปรับปริมาณขาวเปลือกนาปรัง ป 2555 (กรณีพิเศษ) อีกเพียง 1.39 ลาน

ตันเทานั้น 

 
 

ประจําวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2555 
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น.ส.ศันสนีย กลาวดวยวาในท่ีประชุม ครม.นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดเรงรัดใหมีการ

จัดต้ังโฆษกประจํากระทรวงพาณิชย และใหมีหนาท่ีชี้แจงเรื่องโครงการรับจํานําขาวโดยตรง ท้ังนี้เพื่อชวยสรางความ

เขาใจในโครงการนี้ใหแกประชาชนใหมีความเขาใจตรงกัน ท้ังนี้แหลงขาวจากท่ีประชุม ครม.เปดเผยวาท่ีประชุมฯ 

เสนอวาใหมีการแตงต้ังขาราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชยเปนโฆษกเพื่อใหการชี้แจงมีความนาเชื่อถือมากกวา

เปนการแตงต้ังโฆษกท่ีมาจากฝายการเมือง 

ท่ีมา  กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ขาวเวียนเทียนทุบราคาวูบ 
รายงานจากกระทรวงพาณิชยเปดเผยวา ราคาขาวสารในประเทศลดตํ่าลง โดยขาวสารเจา 5% ในตลาด

ชวงเดือน ก.ย. ตันละ 1.7 หมื่นบาทลดเหลือตันละ 1.6 หมื่นบาท เนื่องจากขณะนี้โรงสีขาวในประเทศไดเทขายสตอก

ขาวสารของโรงสีออกมาจํานวนมากประกอบกับท่ีรัฐบาลมีการระบายสตอกขาวสารท่ีผานมา ทําใหราคาขาวใน

ประเทศตกตํ่าลง รวมท้ังจิตวิทยาจากผลผลิตขาวเปลือกฤดูกาลใหมท่ีกําลังออกมาในชวงเดือน พ.ย.นี้ เปนปจจัยทํา

ใหกดราคาขาวไทย 

แหลงขาวจากวงการขาว เปดเผยวา สาเหตุท่ีราคาขาวสารในประเทศลดตํ่าลงมามากถึงตันละ1,000 บาท 

และมีแนวโนมท่ีจะทยอยลดตํ่าลงมาเรื่อยๆเกิดจากปญหาของผูประกอบการโรงสีจําเปนตองปลอยสตอกขาวของ

โรงสีเองออกมา เพราะตองการเขาไปเปดจุดรับโครงการรับจํานําขาวฤดูกาลใหม ท่ีเริ่มไปแลวเมื่อวันท่ี1 ต.ค.ท่ีผาน

มา ซึ่งขาวท่ีถูกปลอยออกมานั้นเปนขาวท่ีมาจากการเวียนเทียน (เปาเกา) ขายในตลาด 

ท้ังนี้ เนื่องจากโรงสีกําลังประสบปญหา ถูกผูประกอบการท่ีเขารวมเปนโกดังกลางเก็บสตอกขาวของ

รัฐบาล บังคับใหซื้อขาวของโรงสีเอง โดยใชวิธีถวงไมรับมอบขาวท่ีโรงสีนําขาวมาสงมอบแตกลับใหโรงสีจายเงินมา

ใหกับผูประกอบการโกดังกลาง แลกกับการออกใบรับมอบขาวใหกับโรงสีนั้นแทน และผูประกอบการโกดังกลาง

เหลานั้นก็นําขาวท่ีไปซื้อในตลาดมาใสในสตอกรัฐบาลแทน สวนขาวท่ีโรงสีไดจากโครงการรับจํานําก็ตองนํามาปลอย

ในตลาดแทน 

แหลงขาว เปดเผยวา สาเหตุดังกลาวทําใหโรงสีถูกกดราคารับซื้อขาวจากผูสงออกขาวอีกทอดหนึ่งจาก

เดิมท่ีเคยขายขาวสารไดตันละ1.7 หมื่นบาทก็ทยอยลดเหลือตันละ1.6 หมื่นบาทเทานั้นซึ่งผูประกอบการโกดังกลางท่ี

ทําลักษณะนี้ไดเปนผูสงออกท่ีมีโกดังเก็บขาวดวยเพราะสามารถเขาไปประมูลสตอกขาวรัฐบาลแลวนํามาเวียนเทียน

ขายในประเทศ 

ท่ีมา โพสตทูเดย 
 

ปชป. จับผิดพาณิชยไมไดระบายขาวจริง 
นายชวนนท   อินทรโกมาลยสุต โฆษกพรรคประชาธิปตย แถลงวา  การท่ีนายจารุพงศ เรืองสุวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมระบุวาจะตรวจสอบโกดังสนามบินดอนเมืองเพื่อเตรียมไวเปนสต็อกเก็บขาวนั้น

ขัดแยงกับสิ่งท่ี นายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.พาณิชย ระบุวาสามารถระบายขาวไปตางประเทศแลว  ท้ังท่ีราคาขาว

ขาวในตลาดลดลงจากตันละ 1.7 หมื่นบาท เหลือ 1.6 หมื่นบาท ซึ่งหากยังเปนเชนนี้อุปทานท่ีมีมากในตลาดก็จะดึง

ใหราคาใหตกลงอีกและจะทําใหการระบายขาวยิ่งขาดทุนมากขึ้น นอกจากนี้ หากเดินหนาโครงการนี้ตอไปก็จะยิ่งเปน

ปญหาสรางภาระหนี้สาธารณะ จนอาจนําไปสูสภาพลมละลายเหมือนประเทศในยุโรปบางประเทศ 

นายชวนนท กลาววา  ขอเรียกรอง ใหรัฐบาลออกมาเปดเผยขอมูลตัวเลขการสงออก เปดเผยสต็อกขาวท่ี

แทจริงเพื่อจะไดมารวมกันแกปญหา  และหยุดการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งมีกระแสขาววามีบริษัทท่ีเปนผูใกลชิดรัฐบาลจะ

เปนผูมีสิทธิประมูลขาวจากรัฐบาลเทานั้น  และมีขาววามีการนําขาวออกมาเวียนเทียน หรือ นําออกไปสงออกใน

ราคาสูงขณะท่ีซื้อขาวจากรัฐไปในราคาท่ีตํ่า ดังนั้นจึงขอเรียกรองใหรวมกันตรวจสอบหยุดยั้งตัดวงจรเหลานี้กอนท่ีจะ

นําไปสูสภาพลมสลาย 



 

สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 3 

ดานนายองอาจ คลามไพบูลย ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปตย กลาววา อยากใหรัฐบาลฟงเสียงทวงติง

ในโครงการจํานําขาวเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข เพราะเวลานี้มีหลายฝายออกมาทวงติงลาสุดนายธีระชัย ภูวนาถนรานุ

บาล อดีตรมว.คลังออกมาแสดงความเปนหวงวาโครงการประชานิยมเชนนี้จะนําไปสูการเพิ่มหนี้สาธารณะกลายเปน

ปญหาเหมือนประเทศกรีซ   

นอกจากนี้ ท่ีรัฐบาลระบุวาจะมีการระบายขาวไปยังตางประเทศโดยมีเอ็มโอยู 5 ประเทศ 6 สัญญานั้น 

ขณะนี้ มีการเรียกรองใหคว่ําบาตรโกติวัวรซึ่งถือเปนหนึ่งในประเทศเนื่องจากปญหาภายใน โดยไมใหสงออกอาวุธ 

และ ยานพาหนะไปยังโกติวัวร และหามนําเขาเพชรท่ีไมเจียระไน ซึ่งหากเปนเชนนั้นก็อาจจะสงผลกระทบตอการ

สงออกขาวของรัฐบาลไทยไดโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งถือเปนประเทศผูสงออกขาวไปโกตดิวัวรอันดับหนึ่งหรือ  

61% ของเขาท่ีสงออกไปโกตดิวัวรท้ังหมด 

ท่ีมา  กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

นายกฯมอบหมายบุญทรงและผูเก่ียวของช้ีแจงโครงการรับจํานําขาว-ระบายขาว 
รายการรัฐบาลยิ่งลักษณพบประชาชน ประจําวันเสารท่ี 13 ตุลาคม 2555 น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี งดจัดรายการโดยมอบหมายใหผูเก่ียวของในโครงการรับจํานําขาว ชี้แจงถึงผลประโยชนของโครงการ 

ประกอบดวย นายบุญทรง เตริยาภิรมยรมว.พาณิชย, ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง (สวค.), นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย, นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผูแทนการคา

ไทย และ นางปราณี ศิริพันธ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ 

โดยนายบุญทรง ยืนยันวา โครงการรับจํานําขาวเปนโครงการท่ีชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให

ดีขึ้น ซึ่งยอนไปในอดีตราคาขาวไมเคยเกิน 1 หม่ืนบาท เกษตรกรเปนหนี้แตละป และพอกพูนมาเรื่อย ๆ วันนี้ 

เกษตรกร มีรายไดเหลือ ก็สามารถนําไปใชหนี้เกาและใชในครัวเรือนตอไป เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา

จริงๆ แมรายไดตอเดือนจะยังนอย สวนการระบายขาวตองไมกระทบตออุปสงคอุปทาน และไมใหกระทบตอ

งบประมาณ ท่ีผานมาต้ังแตตนปมีการระบายขาว 6 ครั้ง มีการคุยกับผูสงออกท่ียืนยันจะสั่งขาวของรัฐบาล เพื่อให

ชาวนามีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยจะเรงสงออกขาวใหเร็วท่ีสุด สวนขอขัดแยงกับภาคเอกชนท่ีผานมาอาจเปนการพูดคน

ละที ขอยืนยันวาความสัมพันธของผูสงออกกับกระทรวงพาณิชยไมมีปญหา และไมมีใครตองการใหระบบการคา

ลมเหลว 

ท้ังนี้ การระบายขาวหลังการจํานําขาวมี 4 วิธี 1.แบบรัฐตอรัฐหรือจีทูจี 2.การเปดประมูล 3.ผานตลาดกลาง

สินคาเกษตรลวงหนา และ 4.ชองทางอ่ืน อาทิ ผานหนวยงานของรัฐ อยางกรมราชทัณฑ และกองทัพ เปนตน ซึ่ง

เปนแนวทางท่ีปฏิบัติมาตลอด อยางไรก็ตามในปนี้เนนแบบจีทูจีเปนพิเศษในการระบายขาวจํานวน 7.3 ลานตัน ซึ่ง

ขณะนี้ระบายไดประมาณ 1 ลานกวาตัน สวนภายในปลายปนาจะไดอีก 1 ลานกวาตัน ท่ีเหลือ 5 ลานกวาตันจะสง

มอบประมาณปลายป 2556 ซึ่งจะระบายไดท้ังหมด 

สวนสตอกขาวท่ีเหลืออีก 6.7 ลานตัน จากยอดรับจํานําขาว 14 ลานตัน นอกจากระบายแบบจีทูจี และขาย

ในประเทศแลว ยืนยันสตอกท่ีมีอยูไมมีปญหา แตเก็บสตอกเพื่อความมั่นคงดานอาหาร และดูราคาตลาดโลกเปนหลัก 

มั่นใจวาสามารถระบายได ระหวางขาวใหมจะเขาสูโครงการ ซึ่งท่ีผานมาไดนําเงินท่ีจัดสรรให ธ.ก.ส.นําสง

กระทรวงการคลังแลว 4 หมื่น 2 พันลานบาท และจะทยอยนําสงตอไป ไมมีปญหาแนนอน ขณะท่ีปญหาอุปสรรคใน

การจํานําขาวไดเพิ่มจุดจํานําขาว มีการใหเกษตรกรเขารวม 3 คน และเจาหนาท่ีตํารวจ 2 คนในแตละจุด เพื่อปองกัน

การทุจริต 

นอกจากนี้ ยังติดต้ังกลองซีซีทีวี ระบบไอที และดาวเทียม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการถายภาพ

ท่ีนาท้ังหมด เชื่อมโยงกับขอมูลบุคคล มีกระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงไอซีที เขามาทํางานแบบบูรณาการในเรื่องระบบขอมูลในสวนของเนื้อท่ีการปลูกขาวท่ีแทจริง และยังมี
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คณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง โดยมี ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี ดูแลรวมกับดีเอสไอในการปองปราม

ทุจริตจํานําขาว 

พรอมย้ําวา อยากใหชาวนาเก็บเก่ียวขาวตามฤดูกาล เพื่อใหขาวมีคุณภาพขายไดราคา ซึ่งไดมีการปรับ

เกณฑในการเพิ่มชวงรับจํานําขาว อยางนาปรังฤดูกาลละครั้งเพิ่มเปน 2 ครั้ง เปนตน ทําใหชาวนาไมตองเรงเก็บ

เก่ียวหรือเก็บเก่ียวกอนซึ่งมีผลตอคุณภาพขาว สวนกระแสขาวจะมีการเก็บสตอกขาวในสนามบินดอนเมืองนั้น 

ยอมรับวารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดเสนอมา ซึ่งเปนไอเดียท่ีดี แตตองพิจารณาอีกที เพราะโกดังเก็บขาว

จะตองมีโครงสรางท่ีดี มีการระบายอากาศท่ีดี เปนเรื่องของเทคนิค ยังไมไดตัดสินใจจะใชสถานท่ีดังกลาวแตอยางใด 

ขณะท่ี ดร.โอฬาร กลาววา เมื่อขายขาวไดแลวจะมีเงินกลับเขามาในระบบ ซึ่งการขายแบบจีทูจีถือวาเปน

การระบายขาวท่ีดีกวา เพราะมีการจายเงินลวงหนา ถือเปนความมั่นคงทางดานการเงิน เปนไปตามเง่ือนไขกับ

ประเทศผูซื้อ ในลักษณะเงินมัดจําและใหมีการจัดสงในปหนา อาทิ อาจซื้อไปบริจาคแกประเทศยากจน เปนตน 

นอกจากนี้ การท่ีออกบัตรเครดิตชาวนา เพื่อซื้อวัถตุดิบการเกษตรมาปลูกขาวจะทําใหขาวไดคุณภาพ ในการขาย

ใหกับตางประเทศท่ีตองการขาวระดับพรีเมียม 

ดานนางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย กลาวเสริมการปองกันการทุจริตโครงการจํานําขาววา ตอง

มีการตรวจสอบต้ังแตราคาคาเชาคลังขาวในภูมิภาควาเสียคาใชจายเทาไร ซึ่งมีระบบการติดตามเปนรายสัปดาห

ต้ังแตตนทาง ปลายทาง ท่ีผานมาทางรัฐบาลใหความสําคัญในการตรวจสอบ มีอนุกรรมการตรวจสอบทุกขั้นตอน 

เพื่อใหมั่นใจวาหลักเกณฑท่ีต้ังมามีการปฏิบัติตาม แตยอมรับวาในสังคมตองมีคนปฏิบัตินอกกฎ แตเมื่อพบการทุจริต

ไดสงใหตํารวจดําเนินการ 

นอกจากนี้ ยังมีการปรับหลักเกณฑหนังสือรับรอง ไมใหมีการสวมสิทธิ์ กรณีขาวเติมไมเต็มแลวเอาขาวอ่ืน

มาเติมไมสามารถทําไดเพราะถือเปนการสวมสิทธิ์ และเสริมความเขมงวดในจุดรับจํานํา มีการรวมมือกับตํารวจใน

การปองปราม เนนใหความเปนธรรมในการชั่งน้ําหนัก วัดความชื้น และหลังการรับจํานํายังมีคณะอนุกรรมการ

ติดตามอีกตอหนึ่ง อยางไรก็ตามโครงการรับจํานําขาวตองพิสูจนใหไดวาขาวท่ีรวมโครงการตองเปนขาวคุณภาพ

เพื่อใหไดราคาท่ีดี โดยท่ีผานมาสูงกวาเวียดนามเกือบ 200 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน โดยจะเนนขาวหอมมะลิในการ

สงออก 

ขณะท่ีนางปราณี ศิริพันธ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ ระบุวา การระบายขาวแบบจีทูจีตองยืดหยุน

แลวแตประเทศ โดยขายตามราคาเอฟโอบี ซึ่งราคาสูงกวาเวียดนาม เนื่องจากเปนขาวท่ีมีคุณภาพ อาทิ ขาวหอม

มะลิ ตอง 98% ยอมรับท่ีผานมามีปญหาเรื่องคุณภาพขาวอยูบาง จึงขอรองชาวนาผลิตขาวใหมีคุณภาพ มีการเก็บ

เก่ียวในชวงฤดูจริงๆ โดยปหนาอาจมีการพิจารณาในการขายขาวในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ แยกขาว

เกาออกจากกัน ใหไดประโยชนสูงสุดในการขายจากความตองการแตละประเทศ 

สวนนายคณิศ แสงสุพรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) กลาววา จากขอมูล

ขาวเปลือกท้ังหมดในประเทศมีประมาณ 21.7 ลนตัน มีเขารวมโครงการรับจํานําประมาณ 14 ลานตัน ทําใหรายได

ตอคนตอเดือนของชาวนาดีขึ้นประมาณ 6-7 พันบาท ซึ่งการสงออกขาวขายตองทําใหไดราคาท่ีดี โดยไมอยากเปน

แชมปสงออก แตไมไดราคา ท้ังนี้ อาจลงทุนเรื่องไซโลในการเก็บขาวใหนานขึ้น เพื่อความมั่นคงดานอาหาร โดย

ราคาขาวไมเปลี่ยนแปลง และในการจํานําขาวนาปรังปหนา จะบังคับใหขาวมีอายุมากขึ้นเพื่อใหขาวมีคุณภาพมาก

ขึ้นอีกดวย 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
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นายกฯสมาคมผูสงออกขาวพบ'บุญทรง'รวมมือชวยระบายขาว 
น.ส. กอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดเขาเยี่ยม

คาราวะและหารือรวมกับนายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย พรอมดวยนางวัชรี วิมุกตายน

ปลัดกระทรวงพาณิชย คณะผูบริหารระดับสูง และเจาหนาท่ีของกระทรวงพาณิชย 

ซึ่งมีความเห็นพองรวมกันในการทํางานรวมมือระหวางกันตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะดําเนินการโครงการ

รับจํานําป 2555/56 อยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อยกระดับรายไดและความเปนอยูของเกษตรกร ผู

สงออกขาวเสนอท่ีจะใหความรวมมือกับภาครัฐ ในการท่ีจะชวยระบายสตอกขาวของรัฐบาลภายใตโครงการรับจํานํา 

เนื่องจากผูสงออกขาว มีตลาด  สิ่งอํานวยความสะดวก พรอมท้ังบุคลากรมืออาชีพในการสงออกอยางพอเพียง ซึ่งจะ

เปนประโยชนตอประเทศชาติ 

ผูสงออกจึงพรอมและยินดีท่ีจะใหความรวมมือกับภาครัฐในการระบายขาวในสตอกทันทีตามโครงการรับ

จํานําป 2555/56และโครงการรับจํานําป 2554/55 โดยล็อตแรกท่ีผูสงออกเสนอจะชวยภาครัฐในการระบายขาวเพื่อ

การสงออก โดยใชเกณฑการกําหนดราคาขายของคณะทํางานระบายขาวของกระทรวงพาณิชย ซึ่งผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับจากความรวมมือดังกลาว จะทําใหมีการระบายขาวไดอยางตอเนื่องมากขึ้น และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการ

ลดภาระคาใชจายในการเก็บรักษาและทําใหราคาขาวมีเสถียรภาพ เนื่องจากเปนการบริหารการระบายขาวอยางมือ

อาชีพและเปนระบบ โดยกระทรวงพาณิชย จะรวมมือกับสมาคมในการสงเสริมภาพลักษณคุณภาพขาวไทยใน

ตลาดโลก 

โดยลาสุด ปริมาณขาวสงออกต้ังแตมกราคม – 10 ตุลาคม 2555 ประเทศไทยสงออกขาวแลวปริมาณ 

5,237,446 ตัน คิดเปนมูลคา 3,558 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยราคาขาวเฉลี่ยอยูท่ีตันละ 679 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 17.68 

ท่ีมา ฐานเศรษฐกิจ 
 

ผูสงออกจ้ีรัฐทยอยปลอยสต็อกขาว 
นายเจริญ เหลาธรรมทัศน อุปนายกสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา รัฐบาลควรทยอยปลอยสต็อกขาว

ออกมา โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ เพราะขณะนี้ เปนท่ีตองการในตลาดโลก ซึ่งหากรัฐบาลทยอยระบายขาวออกมา จะ

ทําใหการสงออกเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไมตองแบกภาระสต็อกขาวและเสี่ยงตอการท่ีขาวจะเสื่อมคุณภาพ 

เพราะขาวหอมมะลิควรจะขายในชวงท่ีเพิ่งเก็บเก่ียวมาใหมๆ  

ท้ังนี้ การสงออกขาวหอมมะลิไทยในชวงท่ีผานมา ไดลดลงไปประมาณกวา 10 เปอรเซ็นต ต้ังแตชวงตนป 

เนื่องจากผูสงออกขาวไทยไมมีสต็อกขาว เพราะขาวอยูในมือรัฐบาล ภายใตโครงการรับจํานําและราคาขาวหอมมะลิ

ราคาคอนขางสูง ซึ่งโดยปกติแลว การสงออกขาวหอมมะลิไทยตอเดือนจะอยูท่ี 200,000-250,000 ตัน  

นายเจริญ กลาววา หากรัฐบาลระบายขาวหอมมะลิใหมในฤดูกาลท่ีจะถึงนี้ ก็จะสามารถชวยเพิ่มการ

สงออกขาวได ในสวนของการระบายตองมีการหารือกับรัฐบาลอีกครั้ง วา จะระบายโดยวิธีการใด และราคาเทาใด 

โดยหวังวาการระบายขาวจะเปนไปอยางโปรงใส เปดโอกาสใหเอกชนทุกรายเขารวม 

ท่ีมา  กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

รมว.พาณิชยกลอมผูสงออกขาวเรงผลักดันการสงออก 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยภายหลังหารือรวมกับนางกอบสุข 

เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทยและคณะกรรมการสมาคมฯ วา ไดพูดคุยกันดวยเหตุผลถึงเจตนารมณถึง

การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ซึ่งผูสงออกกับกระทรวงพาณิชยไดปรับความคิดเขาหากันและมีความเขาใจกัน

มากขึ้น 
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นายบุญทรง กลาววา สมาคมผูสงออกขาวไทยยืนยันใหความรวมมือกับภาครัฐในการผลักดันโครงการรับ

จํานําขาวตอไป และจะเขารวมประมูลในขั้นตอนการระบายขาว รวมท้ังจะรวมมือกันในการทําตลาด เพื่อผลักดันยอด

สงออกขาวไทยในชวงไตรมาสสุดทายของป เบื้องตนกรมการคาตางประเทศประเมินวา จะสามารถสงออกขาวภายใต

ระบบรัฐตอรัฐในชวงท่ีเหลือของปนี้ประมาณ 300,000-400,000 ตัน สวนเรื่องการรองศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณา

โครงการจํานําขาวนั้น ผูสงออกยืนยันวาไมมีเจตนาขัดแยงกับรัฐในโครงการดังกลาว และยินดีใหการสนับสนุนตอไป 

สําหรับพื้นท่ีเก็บขาวท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอใหใชโกดังของสนามบินในกํากับของกองทัพท่ีท้ิงรางวาง

เปลา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กลาววา ถือเปนความหวังดีท่ีตองการจะชวยอํานวยความสะดวกใหโครงการ

จํานําขาวดําเนินตอไปได แตขณะนี้ยังไมมีความจําเปนตองนําขาวไปเก็บท่ีอ่ืน เพราะทางองคการคลังสินคา (อคส.) 

และองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไดเตรียมสถานท่ีไวรองรับปริมาณขาวไวอยางเพียงพอ และยังอยูใน

ขั้นตอนการสํารวจโกดังในสนามบินตางๆ เพราะบางแหงไมไดถูกออกแบบใหสามารถรองรับน้ําหนักขาวปริมาณ

มหาศาลได นอกจากนี้ อคส.และ อ.ต.ก.ยังเปดรับโรงสีตอเนื่อง ใหเพียงพอกับปริมาณขาวท่ีจะออกมามากในเดือน

ธันวาคมถึงมกราคมปหนา จึงมั่นใจวาจะมีพื้นท่ีเก็บขาวเพียงพอ ประกอบกับกระทรวงพาณิชยไดระบายขาวออกจาก

สตอกอยางตอเนื่องผานวิธีการตางๆ 

ท่ีมา  สํานักขาวไทย 
 

รมว.พาณิชย ช้ีแจงสัญญาขายขาวกับประเทศตางๆ มีสัญญาแลว 8 ลานตัน 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ชี้แจงขั้นตอนการทําสัญญาซื้อ-ขายขาวแบบ

รัฐตอรัฐ (จีทูจี) วา สัญญาจีทูจีเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางประเทศซึ่งในทุกประเทศท่ีนายกรัฐมนตรีเดินทาง

ไปเยือนจะมีการเจรจาขายขาว และกระทรวงพาณิชยจะรับหนาท่ีเจรจาตอในรายละเอียด เพื่อนําไปสูการทําความตก

ลงรวมมือ (MOU) และการทําสัญญาซื้อ-ขายระหวางประเทศตอไป 

สําหรับรายละเอียดของการทําสัญญากับแตละประเทศ นายบุญทรง กลาววา เปนสิ่งท่ีไทยไมสามารถ

นํามาเปดเผยได เพราะเปนมารยาทของประเทศผูขายขาวท่ีตองรักษาสัญญากับประเทศคูคาไวเปนความลับ เพราะ

ขาวเปนประเด็นออนไหวในหลายประเทศ นอกจากนี้ การเปดเผยสัญญาซื้อขายจะเปนผลลบกับประเทศไทย เพราะ

ประเทศคูแขงจะสามารถเขาถึงขอมูลทางการคาท่ีเปนความไดเปรียบของประเทศไทย และอาจทําใหสถานการณการ

เจรจาขายขาวของไทยกับประเทศท่ีเหลือไมสามารถทําการขายขาวระหวางประเทศไดอีกตอไป เพื่อรักษาความ

ไดเปรียบในการเจรจาซื้อ-ขายขาวเหนือประเทศคูแขงและรักษาความสัมพันธทางการคา ตลอดจนความสัมพันธ

ระหวางประเทศ จึงตองการขอรองใหทุกฝายเขาใจระบบเจรจาการคา และขอใหเชื่อม่ันวาขาราชการกระทรวง

พาณิชยทุกคนทํางานหนักอยางเต็มท่ีในการเจรจาขายขาวใหไดราคาดีท่ีสุด และประเทศไทยไดประโยชนสูงสุดจาก

ทุกขอตกลง 

ท้ังนี้ รัฐบาลไทยไดทํา MOU ไวกับประเทศผูซื้อ ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บังกลาเทศ และโกตดิวัวร 

ซึ่งกรอบ MOU ดังกลาวมีระยะเวลาบังคับใช 3-5 ป คิดเปนปริมาณขาว 8 ลานตัน ในจํานวนนี้มีการทําสัญญาซื้อขาย

แลวจํานวน 6 สัญญา ปริมาณ 7.32 ลานตัน โดยในชวงเดือนมกราคม - กันยายน 2555 ไทยไดสงมอบขาวให

ประเทศผูซื้อแลวปริมาณ 1.46 ลานตัน คิดเปนรอยละ 20 ของปริมาณท่ีไดทําสัญญาไว และในชวงเดือนตุลาคม - 

ธันวาคม 2555 จะมีการสงออกขาวภายใตกรอบจีทูจีอีก 300,000 ตัน สําหรับในป 2556 ไทยจะสามารถสงออกขาว

ในระบบจีทูจีไดประมาณ 5.56 ลานตัน อยางไรก็ตาม ท่ีผานมากระทรวงพาณิชยไดสงรายไดจากการขายขาวคืน

ใหกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) ไปแลว จํานวน 42,000 ลานบาท ซึ่งภายในสิ้นปนี้จะ

สามารถทยอยสงคืนเงินไดท้ังสิ้น 85,000 ลานบาท 

ท่ีมา สํานักขาวไทย 
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รมว.พาณิชย ระบุการเปดขอมูลขายขาว G to G ละเอียดอาจกระทบประเทศผูซ้ือ 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.พาณิชย เปดเผยวา อยางไรก็ตามการจะเปดเผยขอมูลรายละเอียดการซื้อ

ขายขาวแบบรัฐตอรัฐจะสงผลกระทบตอประเทศ ผูซื้อเนื่องจากขาวเปนสินคาออนไหวทางการเมืองสูงมาก 

ท้ังนี้ กระทรวงพาณิชยชี้แจงเก่ียวกับการระบายขาวในสต็อกของรัฐบาลวาไดดําเนินการแลวอยางเปน

รูปธรรม โดยยืนยันไดทําสัญญาการขายขาวแบบรัฐตอรัฐ 7.3 ลานตัน กับประเทศผูซื้อหลายประเทศ เชน 

อินโดนีเซีย จีน และโกตดิวัวร ซึ่งประเทศผูซื้อไดมีการชําระเงินและรับมอบขาวไปแลวบางสวน และกระทรวง

พาณิชยไดสงคืนเงินใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรแลว 4.2 หมื่นลานบาท 

นายบุญทรง กลาววา การซื้อขายขาวในรูปแบบรัฐตอรัฐท่ีผานมาเปนการดําเนินการภายใตกรอบบันทึก

ความเขาใจ (MOU) ท่ีรัฐบาลไทยไดจัดทํากับประเทศผูซื้อ ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บังกลาเทศ และอยูใน

ระหวางการจัดทํากับประเทศโกตดิวัวร ซึ่งกรอบ MOU ดังกลาวมีระยะเวลาบังคับใช 3 - 5 ป คิดเปนปริมาณขาว 8 

ลานตัน ซึ่งสอดคลองกับท่ีนายกรัฐมนตรีไดชี้แจงไปกอนหนานี้ 

การจัดทํา MOU เปนกรอบพื้นฐานเพื่อนําไปสูการเจรจาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐและการทําสัญญาซื้อขาย

ขาว ในปจจุบันกระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาตางประเทศไดมีการเจรจากับประเทศอาเซียนในการขายขาวแบบ

รัฐตอรัฐกับประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส เนื่องจากท้ังสองประเทศมีความสัมพันธท่ีดีระหวางประเทศและมีการ

ซื้อขายขาวระหวางกันมายาวนาน จึงเปนลูกคาขาวท่ีสําคัญต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

กรณีท่ีมีขาววารัฐบาลใหการสนับสนุนผูสงออกขาวบางรายในการสงออกขาว ซึ่งในเรื่องนี้ขอชี้แจงวา

ถึงแมวารัฐบาลจะดําเนินโครงการจํานําขาวทุกเมล็ด แตยังมีขาวบางสวนท่ีไมไดเขาสูโครงการรับจํานําและหมุนเวียน

อยูในตลาด ผูสงออกหรือผูคาขาวจึงสามารถทําธุรกิจไดตามปกติ ยิ่งกวานั้นรัฐบาลยังเปดโอกาสใหผูสงออก ผูซื้อ

ขาว โรงสี โรงงานแปรรูปตาง ๆ ท่ีใชขาวเปนวัตถุดิบสามารถเขารวมเสนอราคาซื้อในทุก ๆ ครั้งท่ีมีการระบายขาว 

สวนการสงออกท่ีอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผูสงออกนั้น เปนความสามารถของแตละบริษัทท่ีจะแขงขัน

กันในตลาดการคาซึ่งเปนปกติของการดําเนินธุรกิจ 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

นายกฯแจงจํานําขาว ยันไมมีสตอกลม 
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พรอมดวยนายบุญทรง เตริยา

ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ใหสัมภาษณเก่ียวกับการขยายปริมาณรับจํานําขาวนาปรังเพิ่มเติม 

น.ส.ยิ่งลักษณ กลาววา เรื่องนี้ไดนําเขาท่ีประชุมครม.ไปต้ังแตคราวท่ีแลว สวนท่ีมีรอบพิเศษท่ีใหขาวนา

ปรังพิจารณาเขามาจํานวน 11 ลานตันนั้น ท้ังนี้ผูสื่อขาวรายงานวา น.ส.ยิ่งลักษณ ไมแนใจในคําตอบจึงหันไป

สอบถามนายบุญทรง โดยนายบุญทรง กลาววา จาก 11.11 เพิ่มเปน 13.31 หรือรอบสุดทายซึ่งกําลังตรวจสอบอยู 

ผูสื่อขาวถามวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จะขออนุมัติเงินเพิ่มเติมเพื่อรับ

จํานําขาวนาปรังอีก 2 หมื่นลานบาท นายบุญทรง กลาววา คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ ไดพิจารณาแลว

กําลังทําเรื่องเสนอตอครม. ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ เมื่อถามวา จะขอเพิ่มเติมจํานวนเทาไร นายบุญทรง กลาว

วา เพิ่มอีก 1 ลานกวาตัน เมื่อถามวา การรับจํานําขาวในรอบท่ีผานมาซึ่งหมดระยะเวลารับจํานําแลวมีการรายงาน

อยางไร นายบุญทรง กลาววา ไดรายงานในครม.ไปเมื่อวันท่ี 2 ต.ค.  

เม่ือถามวา การขายขาวแบบจีทูจีไดจัดสงไปยังประเทศใด น.ส.ยิ่งลักษณ กลาววา ในเรื่องจีทูจี นายบุญ

ทรงไดเรียนใหทราบเปนระยะอยูแลว แตเนื่องจากเปนเรื่องขอสัญญาระหวางประเทศ เราเลยไมไดเอารายละเอียดไป

ชี้แจง แตไดเรียนวายอดท่ีไดขายจีทูจีแลวจํานวน 8 ลานตัน เมื่อถามวาวันนี้มีการวิพากษวิจารณวารายละเอียดมีแต

ตัวเลข น.ส.ย่ิงลักษณ กลาววา ยืนยันวามีการสงออกจริง แตตัวรายละเอียดท่ีจะเห็นอยางท่ีเคยเรียนตองไปดูท่ีตัว
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เลขท่ีมีการสงออกจีทูจี ซึ่งตัวเลขจะเปนการทยอยสงออกตามขอตกลงระหวางจีทูจีวาเราจะสงออกขาวเมื่อไร แต

ท้ังหมดท่ีจะมีการขายไปก็จะจบภายในสิ้นปหนา 

เมื่อถามวา เราไดขายขาวแบบจีทูจีใหกับประเทศใดบาง น.ส.ยิ่งลักษณ กลาววา ในหลายประเทศอยางใน

กลุมอาเซียนก็มี เมื่อถามวา นายกฯไดเห็นสัญญาซื้อขายจีทูจีแลวหรือไม น.ส.ยิ่งลักษณ กลาววา “เห็นคะ เปนเอ็มโอ

ยูคะ” ซึ่งเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบ เมื่อถามย้ําวา เปนเอ็มโอยูไมใชสัญญาการซื้อขายใชหรือไม นายบุญทรงรีบหัน

มาตอบแทนน.ส.ยิ่งลักษณ วา เปนสัญญาซื้อขายครับไมใชเอ็มโอยู ซึ่งท้ังหมดมี 6 สัญญา ซึ่งตนไดชี้แจงไปต้ังแต

แรกแลว 

เมื่อถามวาหวงหรือไมเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับท่ีจะวินิจฉัยในวันพรุงนี้(10ต.ค.)หลังมีการยื่นคํารองขอให

วินิจฉัยโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และ 81 (1) และจะกระทบกับนโยบายนี้หรือไม 

นายกรัฐมนตรี กลาววา ตองเรียนวาเราทําทุกอยางเพื่อท่ีจะดูแลพี่นองชาวนา ก็หวังวาทางศาลรัฐธรรมนูญจะรับฟง

ขอคิดเห็นและขอชี้แจงจากเรา และพิจารณาตามวัตถุประสงค  

เมื่อถามวาฝายคานและสว.ก็เตรียมท่ีจะยื่นอภิปรายในเรื่องนี้พรอมท่ีจะชี้แจงหรือไม น.ส.ยิ่งลักษณ กลาว

วา อยางท่ีเรียนเรามีหนาท่ีในการใหขอมูลชี้แจง เมื่อถามตอวารัฐบาลยังยืนยันวาโครงการนี้ไมมีการทุจริตหรือไมมี

ปญหาหรือไม นายกรัฐมนตรี กลาววา ในเชิงนโยบายเปนนโยบายท่ีดีและดูแลในเรื่องของคาครองชีพเกษตรกร 

อยางท่ีเราไดมีการชี้แจง แตในขั้นตอนปฏิบัติเราไดมีการทําการตรวจสอบ และก็เรงรัดในการท่ีจะทํางานเชิงรุกมาก

ขึ้น ลงไปในพื้นท่ีเพื่อไมใหเกิดการทุจริต อันนี้ก็ตองเรียนวาเราไดทําการปองกันในทุกวิถีทางแลว 

ผูสื่อขาวถามวาขอความชัดเจนในเรื่องตัวเลขของการรับจํานําขาวท่ีรัฐบาลต้ังแตเดือนต.ค.2554 จนถึง

เดือนก.พ.2555 ท่ีหมดระยะเวลาการรับจํานํา และจัดจําหนายได ตรงนี้ไดนําไปดําเนินการแบบจีทูจีอยางไร จํานวนท่ี

รับจํานํามามีเทาไร และเงินท่ีใชรับจํานําไปเทาไหร น.ส.ยิ่งลักษณ กลาววา เอาอยางนี้ไหมคะเดี๋ยวเปดเซคชั่นนี้แลว

เปดอธิบายยาวใหกับสื่อมวลชนดีกวา เพราะเลาไปหลายครั้งแลว ดานนายบุญทรง กลาวเสริมวา ตนไดแถลงให

ขอมูลไปเมื่อวันท่ี 12 ก.ย.ท่ีผานมาท่ีกระทรวงพาณิชย ขอมูลท้ังหมดก็ใหสื่อไปหมดแลว ท้ังหมดรับขาวเปลือกเขามา

ประมาณ 21 ลานตัน ขาวสารประมาณ 11 ลานตัน ดําเนินการจีทูจีไปแลว 7 ลานกวา เหลืออีกประมาณ 4 ลานกวาท่ี

จะสามารถนําไปขายได อันนี้ก็ชี้แจงไปหมดแลว  

เมื่อถามวาสามารถสรุปไดหรือไมวาท่ีผานมาขาดทุนไปเทาไร นายบุญทรง กลาววา ยัง เพราะโครงการยัง

ไมปด เดี๋ยวรอโครงการปดสิ้นปหนา จะเห็นตัวเลขท่ีชัดเจน เมื่อถามตอวาเราไมสามารถสรุปไดในรอบระยะเวลาท่ี

เรารับจํานําไดใชหรือไม นายกรัฐมนตรี กลาววา ตองเรียนวาวิธีการขายจีทูจี เปนตัวเลขขายท่ีมีสัญญา แตวาในการ

สงมอบนั้นก็จะรับรูเงิน ฉะนั้นการรับรูเงินก็จะทยอยการสงมอบซึ่งจากขอสัญญานี้ก็จะมีการสงมอบจนจบสิ้นป ดังนั้น

การท่ีจะเห็นตัวเลขปดก็คือตองรอตัวเลขสงมอบ แตอยางไรก็ตามเรายืนยันวาไมมีการขาดทุนมากไปกวาของปท่ีผาน

มาแนนอน  

เม่ือถามวาเงินจํานวน 4 หมื่นลานท่ีกระทรวงพาณิชยคืนใหกับธ.ก.ส.นั้นมาจากการขายขาวล็อตใด 

จํานวนและปริมาณเทาใด นายบุญทรง กลาววา รวมกันหมดแยกไมไดวาบาทไหนมาจากขาวกิโลไหน ผูสื่อขาวถาม

ย้ําวาหมายถึงขาวสัญญาใดบาง นายบุญทรง กลาววา ตอนนี้เราระบายมาแลวในประเทศท้ังการประมูลขายท่ัวไป

ดวย และขายในระบบจีทูจีดวย รวมกันหมดแยกไมออก โดยไมใชสินคาเกษตรอยางอ่ืนเปนขาวอยางเดียว 

เม่ือถามวามีการรายงานเรื่องทุจริตเขามาบางหรือไมหลังจากมอบใหร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รอง

นายกรัฐมนตรี ไปตรวจสอบ น.ส.ยิ่งลักษณ กลาววา มี ร.ต.อ.เฉลิม รายงานเขามาแลว ก็ดําเนินคดีไปแลว 1 ราย

และบางสวนก็อยูในขั้นตอนของการตรวจจับ ไดประมาณ 10 กวาคดี ตอขอถามวาไดกําชับอะไรไปหรือไมเนื่องจากมี

การเปดเผยจากร.ต.อ.เฉลิม ถึง 25 คดี นายรัฐมนตรี กลาววา กําชับในเรื่องรายละเอียดการลงพื้นท่ีมากขึ้น เพราะ

จริงๆแลวสิ่งท่ีเห็นคือการอาศัยรวมกันในการทุจริต ซึ่งเปนเรื่องของคนกับเจาหนาท่ีเราก็จะเรงใหไดตัวคนมา

ดําเนินคดีตามขั้นตอนโดยเร็วจะไดไมเปนเยี่ยงอยาง 
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ผูสื่อขาวถามวา ณ วันนี้มีปญหาในเรื่องของโกดังหรือไม เนื่องจากมีการเสนอใชพื้นท่ีทหารเปนโกดังเก็บ

ขาว นายกรัฐมนตรี กลาววา ไมมี ยังสามารถรองรับได ท่ีจริงเปนเพียงการเสนอเปนพื้นท่ีเขามา ซึ่งยังเปนเพียงการ

เสนอเทานั้น แตการใชอะไรอยางไรนั้นก็คงจะตองพิจารณากับรวมกับผูเก่ียวของวามีความเหมาะสมหรือไม และมี

ความตองการหรือไม เมื่อถามวามีความวิตกกังวลถึงกระแสโจมตีวาการสรางสตอกลมโดยไมมีการสงออกจริง 

หรือไม นายกรัฐมนตรี กลาววา ไมมีคะ ไปตรวจไดเลยคะ 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 

 

**************************************************** 

เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวง

วันท่ี 1-11 ต.ค. 2555 มีจํานวน 177,371 ตัน มูลคา 76.296 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) และนับต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค.- 

11 ต.ค. 2555 มีจํานวนรวม 6.018 ลานตัน มูลคา 2.666 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 0.3% ขณะท่ี

มูลคาลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 ท่ีสงออกได 5.999 ลานตัน มูลคา 2.88 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ (FOB) ท้ังนี้ในชวง 8 เดือนแรก ผูสงออกไดทําสัญญาขายขาวไปแลวรวม 6.8 ลานตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

สมาคมอาหารเวียดนามประกาศราคาสงออกขาวขั้นตํ่า (Minimum Rice Export Price) สําหรับขาวขาว 

5% ท่ี 460 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB ขาวขาว 10% ท่ี 455 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB ขาวขาว 15% ท่ี 445 เหรียญ

สหรัฐตอตัน FOB และขาวขาว 25% ท่ี 435 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB (ราคาดังกลาวเปนราคาสําหรับขาวบรรจุถุง 

50 ก.ก.) โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 10 ต.ค. ท่ีผานมา 

ท้ังนี้เมื่อวันท่ี 9 เม.ย.  สมาคมอาหารไดประกาศราคาสงออกขาวขั้นตํ่าสําหรับขาวขาว 5% ท่ี 450 เหรียญ

สหรัฐตอตัน FOB และขาวขาว 25% ท่ี 425 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB (ราคาดังกลาวเปนราคาสําหรับขาวบรรจุถุง 

50 ก.ก.) 

ท่ีมา Riceonline.com  
 

อินโดนีเซีย 

เว็บไซตขาวจาการตาโกลบ (Jakarta Globe) ของอินโดนีเซีย รายงานวา กลุมคุมครองผูบริโภคไดเตือน

รัฐบาลอินโดนีเซียใหทดสอบขาวไทยกอนนําเขาประเทศ หลังจากสหรัฐไดตรวจพบสารหนูอนินทรียปนเปอนในขาว

ไทย  

นาย อาบูบาการ ซิดดิค (Abubakar Siddik) ประธานมูลนิธิผูบริโภคอินโดนีเซียในเกาะสุมาตราเหนือ (The 

Indonesian Consumer Foundation (YLKI) North Sumatra) กลาววา ไมตองการใหผลิตผลนําเขาจากตางประเทศ

สรางปญหาใหกับคนอินโดนีเซีย ดังนั้นขาวท่ีนําเขามาท้ังหมดควรไดรับการตรวจสอบจากองคการอาหารและยา 

(The Food and Drug Agency; BPOM) เพื่อปองกันผลกระทบท่ีไมพึงประสงค 

รายงานขององคกรเฝาระวังเพื่อผูบริโภคในสหรัฐ (The US consumer watchdog organization) ระบุวา 

จากการตรวจสอบปริมาณสารหนูในผลิตภัณฑจากขาวตามชั้นวางในรานคาในนครนิวยอรก 200 กลอง พบวา 32 

กลอง มีการปนเปอนสารหนูอนินทรีย (inorganic arsenic) โดยตัวอยางท่ีถูกสุมตรวจพบสารหนู มีสินคาท่ีทําจากขาว

ไทย (Thai Jasmine rice) รวมอยูดวย และวารายงานนี้ตองการเสนอขอมูลเพื่อรับมือกับสถานการณและทําการ

แกไข ไมตองการใหต่ืนตกใจ  

ท้ังนี้ BULOG (Bureau of Logistics) อาจสั่งหยุดนําเขาขาวจากไทยหากตรวจพบสารหนูอนินทรียใน

ปริมาณท่ีไมปลอดภัย โดยนายซูทารโต อาลิโมอิโว (Sutarto Alimoeso) ผูอํานวยการ BULOG กลาววา แมวา
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อินโดนีเซียและไทยจะมีบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อนําเขาขาว แตอินโดนีเซียก็สามารถหยุดนําเขาไดหากไดรับ

การพิสูจนวามีการปนเปอนสารหนู โดยอินโดนีเซียนําเขาขาวจากไทย 450,000 ตัน ในชวงเดือนสิงหาคมปท่ีแลวถึง

กุมภาพันธปนี้  

ซูทารโตกลาววา บูล็อก ไดติดตอไปยังกระทรวงพาณิชยของไทยและเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจํา

ประเทศไทย เพื่อถกในประเด็นการปนเปอนสารหนูในขาว ซึ่งเจาหนาท่ีของไทยยืนยันวา ไมมีรองรอยความเปนไป

ไดวาจะมีสารกอมะเร็งดังกลาวในขาวไทย โดย BULOG มีแผนท่ีจะตรวจสอบขาวไทยท่ีไดนําเขามาแลวกอนหนานี้ 

รวมท้ังจากเวียดนามและอินเดียดวย 

ท้ังนี้ สารหนูอนินทรีย (inorganic arsenic) มีอันตรายตอรางกายมากกวาสารหนูอินทรียมาก เปนสาเหตุ

ของโรคมะเร็งหลายชนิด รวมท้ังโรครายอ่ืนๆ  

กอนหนานี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (The US Food and Drug Administration; 

USFDA) ทําการตรวจสอบตัวอยางขาวจํานวน 200 กลอง จากผลิตภัณฑขาวท่ีเปนท่ีนิยม 60 ชนิดในเขตนิวยอรก 

และตรวจพบสารหนูปนเปอนจํานวน 32 กลอง ซึ่งขาวหอมมะลิไทยก็เปนหนึ่งในตัวอยางดังกลาว ทําใหสหรัฐฯ 

วางแผนเก็บตัวอยาง 1,200 ตัวอยางเพื่อวิเคราะหปริมาณปนเปอนสารหนูอนินทรีย 
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ฟลิปปนส 
สํานักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานวา สต็อกขาวของ

ประเทศ ณ วันท่ี 1 ก.ย. มีจํานวน 1.44 ลานตัน (เพียงพอสําหรับการบริโภคประมาณ 43 วัน) ลดลง 40.3% จากชวง

เดียวกันของปท่ีผานมาทีมีจํานวน 2.41 ลานตัน และลดลง 7% จากเดือน ส.ค. ท่ีมีจํานวน 1.56 ลานตัน 

ท้ังนี้ สต็อกขาวในคลังขององคการอาหารแหงชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจํานวน 

520,000 ตัน (คิดเปนสัดสวน 36% ของสต็อกท้ังหมด) ซึ่งสต็อกดของ NFA จํานวนดังกลาวเพียงพอสําหรับการ

บริโภคประมาณ 15 วันเทานั้น (รัฐบาลกําหนดให NFA ตองมีสต็อกเพียงพอสําหรับการบริโภค 30 วัน) นอกจากนี้

สต็อกขาวท่ีอยูในคลังของเอกชน (commercial warehouses) มีประมาณ 390,000 ตัน ขณะท่ีภาคครัวเรือน 

(households) มีสต็อกขาวอยูประมาณ 530,000 ตัน  
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อิรัก 

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ไดประกาศผลการประมูลซื้อขาวขาวท่ีไมใชบาสมาติ

จํานวนอยางนอย 30,000 ตัน ในวันท่ี 7 ต.ค. ท่ีผานมา โดย ไดตกลงซื้อขาวจากไทยจํานวน 100,000 ตัน 

ประกอบดวยบริษัท Olam International จํานวน 70,000 ตัน ราคาประมาณ 604 เหรียญสหรัฐตอตัน CIF และบริษัท 

Louis Dreyfus จํานวน 30,000 ตัน ราคาประมาณ 601 เหรียญสหรัฐตอตัน CIF เมื่อรวมการประมูลในครั้งนี้ ปรากฎ

วาในปนี้อิรักซื้อขาวจากไทยรวม 750,000 ตัน 

กอนหนานี้ อิรักไดยกเลิกการประมูลเมื่อวันท่ี 9 ก.ย. เพราะมีผูเขารวมนอยราย สวนการประมูลเมื่อวันท่ี 

12 ส.ค. ท่ีผานมา อิรักไดตกลงซื้อจํานวน 100,000 ตัน ประกอบดวยขาวจากประเทศไทย 70,000 ตัน ราคา

ประมาณ 612 เหรียญสหรัฐตอตัน c&f และขาวจากประเทศอุรุกวัย 30,000 ตัน ราคาประมาณ 682 เหรียญสหรัฐตอ

ตัน c&f ท้ังนี้ เมื่อรวมการประมูลในครั้งนี้ ปรากฎวาในปนี้อิรักซื้อขาวจากไทยรวม 650,000 ตัน แลว 
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ไนจีเรีย 

ประธานาธิบดี Goodluck Jonathan ไดประกาศเมื่อวันท่ี 11 ต.ค. ท่ีผานมา เก่ียวกับรางงบประมาณในป 

2013 โดยไดเสนอใหมีการเก็บภาษีนําเขาขาวกลอง (brown rice) 10% และขาวท่ีสีแลว (polished rice) 100% โดย

การปรับภาษีนําเขาในครั้งนี้เปนเปาหมายสุดทายของนโยบายพึ่งพาผลผลิตขาวในประเทศ (self-sufficient in rice) 

ในป 2015  ซึ่งหากขอเสนอดังกลาวผานความเห็นชอบ คาดวาจะมีการประกาศใชในปงบประมาณ 2013 ซึ่งจะเริ่ม

ต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค. ศกหนา 
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อียิปต 
รัฐบาลจะเสนอแผนการใหมีการสงออกขาวไดจํานวน 100,000 ตัน ในชวงเดือน ต.ค.-พ.ย. ปนี้ โดยรัฐบาล

เปดใหผูสนใจเขารวมประมูลสิทธิ์ในการสงออกในวันท่ี 10 – 18 ต.ค.นี้ ซึ่งรัฐบาลจะอนุญาตใหผูสงออกสามารถ

สงออกไดไมเกินรายละ 15,000 ตัน 

กอนหานี้ รัฐบาลไดอนุญาตใหสงออกขาวไดแลวต้ังแตวันท่ี 1 ต.ค. หลังจากท่ีไดเห็นชอบใหยกเลิกมาตรการ

หามสงออกขาว (medium-grain rice) ซึ่งใชมาต้ังแตเดือน มี.ค. 2008 โดยจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสงออก 

1,000 ปอนดอียิปตตอตัน (ประมาณ 160 เหรียญสหรัฐ) 

ท้ังนี้เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณผลผลิตขาวในประเทศมีเพียงพอกับความตองการในประเทศแลว ดังนั้นจึง

สามารถท่ีจะสงออกผลผลิตสวนเกินไดเพื่อใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากภาวะราคาขาวในตลาดโลกท่ีสูงขึ้น 

รัฐบาลคาดวาในปการผลิต 2012/13 จะมีผลผลิตขาวประมาณ 4.5 ลานตัน ขณะท่ีความตองการบริโภคมี

ประมาณ 3.5 ลานตัน ซึ่งจะทําใหมีผลผลิตขาวสวนเกินท่ีสามารถสงออกไดประมาณ 1 ลานตัน 
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